



ประกาศคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สังกัดศูนย์วิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ในอาเซียนตอนล่าง โดยได้สอบปฏิบัติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะศิลปศาสตร์ได้พิจารณาผลสอบคัดเลือกและคุณสมบัติผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

เลขที่ผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล
021	นางสาวณัฐริษา แทนทอง
035	นางศิริพร โภคาอนนต์

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกรรมการ ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปรับการคัดเลือกตามกำหนดการข้างต้น โดยผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อการป้องกันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดสงขลาและคณะศิลปศาสตร์อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ผู้เข้าสอบทุกคนกรอกข้อมูล ในลิงค์นี้ <https://forms.gle/qXO5J6BCTEU4654c6> ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 ก่อนเวลา 16.30 น.
2. ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่จุดคัดกรอง หากอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
3. ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบและภายในบริเวณคณะศิลปศาสตร์ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
4. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องสอบและหลังออกจากห้องสอบ

อนึ่ง สำหรับผู้ไม่ไปเข้าสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือกต้องผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิธีคือ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และคณะศิลปศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 13 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม)

คณบดีคณะศิลปศาสตร์